

สายการเรียนทางด้านกฎหมายและการปกครอง

ข้าราชการ

บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำงานเพื่อประชาชน ช่วยเหลือให้บริการตามที่ประชาชนต้องการ และสอดคล้องกับนโยบายประเทศ



รับผิดชอบงานของรัฐบาล

รัฐบาลมีงานที่ต้องทำเพื่อประชาชนมากมาย คนที่รับผิดชอบทำงานเหล่านี้คือข้าราชการซึ่งสังกัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น องค์กรที่ข้าราชการปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียกว่า ส่วนราชการ

ให้บริการประชาชน



ข้าราชการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ จะทำงานและให้บริการแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การแจ้งเกิด-แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การจดทะเบียนสมรส-จดทะเบียนหย่า การเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เช่น การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขอรับเบี้ยความพิการ การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ เป็นต้น

ตัวอย่างการทำงานของข้าราชการ

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
ควบคุมดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ และฝึกอาชีพให้

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่เข้า-ออกประเทศ

เจ้าหน้าที่สรรพากร
จัดเก็บภาษีอากร และพิจารณาคืนเงินภาษีอากร

พนักงานสถิติ
เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานสถิติ

นักนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตายอันเนื่องมาจากเหตุอันไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ถูกฆ่าตาย



ข้าราชการ อาชีพที่ไม่ง่าย

เมื่อเทียบกับเอกชนแล้ว อัตราเงินเดือนของข้าราชการค่อนข้างน้อย และอาจถูกโยกย้ายได้เสมอ นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลามากในการก้าวสู่ตำแหน่งสูงๆ แต่ก็ใช่ว่าอาชีพที่มั่นคงและสวัสดิการดี นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนให้หลังจากเกษียณอายุ

อยากเป็นข้าราชการ ต้องเรียนอะไร

ข้าราชการมีหลากหลายสาขา ดังนั้นจึงต้องเลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับสายงาน เช่น หากอยากเป็นนักกฎหมายเหตุก็จะต้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น ในการสอบข้าราชการ ส่วนใหญ่ต้องผ่านการสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) แล้วจึงไปสอบสัมภาษณ์กับหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง โดยพิจารณาจากความรู้ในสายงาน ความสามารถทางภาษา การเข้าสังคม การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ วิธีการพูดจาได้ตอบ ทักษะคิด เป็นต้น

